
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Quy tắc 

Trong những từ có 2 âm tiết có cách viết giống nhau: 

- danh từ thường được nhấn trọng âm vào âm tiết đầu tiên 

Ví dụ: a ‘record (bản ghi âm/ kỉ lục) 

- động từ thường được nhấm trọng âm vào âm tiết thứ hai 

Ví dụ: to re’cord (ghi âm) 

Chú ý: Một số danh từ và động từ có 2 âm tiết có cách viết giống nhau không thay đổi trọng âm của từ.  

Ví dụ: an ‘answer (câu trả lời) – to ‘answer (trả lời) 

           a ‘picture (một bức tranh) – to ‘picture (tưởng tượng/ hình dung) 

II. Các ví dụ: 

- The centre keeps a 'record of all donations. 

(Trung tâm lưu giữ một hồ sơ về tất cả các khoản đóng góp.) 

- We will re'cord the charity live show for those who can't watch it live. 

(Chúng tôi sẽ ghi hình buổi trực tiếp từ thiện cho những ai không xem được trực tiếp.) 

- There was an 'increase in house prices last year. 

(Giá nhà có sự gia tăng vào năm ngoái.) 

- We want to in'crease students' interest in volunteering at the community centre. 

(Chúng tôi muốn tăng cường sự quan tâm của sinh viên đối với hoạt động tình nguyện tại trung tâm cộng 

đồng.) 

- I got this 'present from a visitor to our centre. 

(Tôi nhận được món quà này từ một vị khách đến thăm trung tâm của chúng tôi.) 

- The committee will pre’sent its final report to Parliament in June. 

(Ủy ban sẽ trình bày báo cáo cuối cùng trước Quốc hội vào tháng Sáu.) 

PRONUNCIATION: STRESS IN TWO-SYLLABLE WORDS WITH THE SAME SPELLING 

(PHÁT ÂM: TRỌNG ÂM TỪ CÓ 2 ÂM TIẾT CÓ CÁCH VIẾT GIỐNG NHAU) 

UNIT 4: FOR A BETTER COMMUNITY 

MÔN: TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS  

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 


